



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

8 กุมภาพันธ์ 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นสำคัญ

1. ทบทวนยี่ตอายุวัคซีนไฟเซอร์

สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ข่าวสด, เดลินิวส์, ประชาชาติ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, news1live, workpointtoday, mcot, hfocus, isaranews, newtv, ch7)

- นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ ออย. กล่าวถึงกรณีสภาการพยาบาลทำหนังสือขอให้ ออย. ทบทวนการยี่ตอายุวัคซีนไฟเซอร์ จาก 9 เดือน เป็น 15 เดือน ซึ่งจะหมดอายุในวันที่ 30 มี.ค. 66 เพราะอาจกระทบความปลอดภัยของประชาชน ว่า การขยายอายุการใช้วัคซีนเป็นการพิจารณาจากข้อมูลวิชาการ ที่ผู้ได้รับอนุญาตนำข้อมูลความปลอดภัยจากผู้ผลิตวัคซีนมายื่นขอขยายอายุการใช้งาน ซึ่งหากมีการเก็บในอุณหภูมิที่คงที่ -60 องศา โดยเนื้อวัคซีนไม่เปลี่ยนแปลงปลอมหรือสภาพเปลี่ยนไป ก็สามารถนำมาใช้ได้ ทั้งนี้ วัคซีนถือเป็นยา จะมีการระงับหมดอายุไว้ หากมีข้อมูลความปลอดภัยก็สามารถนำมาพิจารณา ระบุการใช้หรือเรียกคืนในลอตที่มีปัญหาได้

2. สายพันธุ์โควิด 19

สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ประชาชาติ, mcot, newtv, thaipbs, hfocus, workpointtoday, thebangkokinsight)

- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงผลการเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด 19 ว่า จากการเก็บตัวอย่าง 28 ม.ค.-3 ก.พ. เบื้องต้น 94 ราย ส่วนใหญ่เป็นคนในประเทศ พบว่ายังเป็น BA.2.75 เป็นส่วนใหญ่ 82 ราย คิดเป็น 87.2% สายพันธุ์ BA.4/BA.5 8 ราย คิดเป็น 8.5% และสายพันธุ์อื่นที่ไม่ได้แยกตั้งแต่ขั้นต้นอีก 4.3% และเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลจาก ส่วนกรณีสายพันธุ์ CH.1.1 อาจหลบภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) ตั้งแต่ ก.ค. 2565 ขณะนี้พบใน 67 ประเทศ รวมถึงไทย เป็น ลูกหลานของ BA.2.75 ซึ่งหลบภูมิคุ้มกัน แต่ไปจับกับเซลล์ไม่ได้มาก ขณะที่ XBB.1.5 ซึ่งพบมากในสหรัฐฯ สามารถหลบภูมิคุ้มกัน น้อยกว่า CH.1.1 แต่จับเซลล์ได้ดีกว่า จึงมีโอกาสน้อยที่จะแข่งสายพันธุ์ BN.1 ที่เป็นลูกหลานของ BA.2.75 ที่พบมากในไทย

3. ถอดบทเรียนโควิดดูแลสุขภาพจิตคนวัยทำงาน

สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. แนวหน้า

- กรมสุขภาพจิต ร่วมกับ สสส. สธ. ลงพื้นที่ติดตาม "โครงการสร้างเสริมศักยภาพของเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลในการ ส่งเสริมสุขภาพจิตแรงงานในสถานประกอบการ" วันที่ 2-3 ก.พ. 66 ณ บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินิแบ ไทย จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยา และโรงแรมเคนซิงตัน อิงลิช การ์เด็น รีสอร์ท เขาใหญ่ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ส่งผลให้ วัยแรงงานได้รับผลกระทบ ทั้งจากการงาน หนี้สิน มีความเครียด วิตกกังวล เหนื่อยล้าทางอารมณ์ รู้สึกหมดหวัง หมดพลัง ชีวิต เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคทางจิตเวช

4. งานเสวนาเกี่ยวกับโควิด 19

สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (กท.ธุรกิจ, ไทยโพสต์, คอลัมน์ VARITIE) เว็บไซต์ (กท.ธุรกิจ, มติชน, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, hfocus)

- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวในงานเสวนาวิชาการออนไลน์ "ย้อนรอยโอมิครอนกับการใช้ วัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นของประเทศไทย" จัดโดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ว่า ทั่วโลกผ่านพ้นการระบาดใหญ่ของโควิดแล้ว ในประเทศไทย ปี 2565 ช่วงที่เป็นสายพันธุ์โอมิครอน อัตราเสียชีวิตค่อนข้างต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ส่วนหนึ่งมาจากวัคซีนและ มาตรการอื่น ๆ ส่วนในปี 2566 สัปดาห์ที่ผ่านมาอัตราลดลงทุกกลุ่ม มีผู้เสียชีวิต 17 คน ทั้งหมดยังเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับ วัคซีนเลยหรือได้รับไม่ครบตามเกณฑ์ โดยยังมีผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับวัคซีนเลยราว 2 ล้านคน เป็นกลุ่มเสี่ยงที่เมื่อติดเชื้อแล้ว อาการจะรุนแรง และใกล้เทศกาลสงกรานต์ที่จะมีการไปหาผู้สูงอายุ จึงขอให้เข้ารับการฉีดวัคซีนตามคำแนะนำ สธ. ซึ่งในปีนี้ ยังเป็นการให้เข็มกระตุ้นป้องกันป่วยหนักและเสียชีวิตในทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง และอยู่ระหว่างหารือแนวทางการให้ เป็นวัคซีนประจำปีเช่นเดียวกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่เน้นกลุ่มเสี่ยง

- นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า แอนติบอดีออกฤทธิ์ยาว (LAAB) สามารถ ตอบสนองต่อโอมิครอนสายพันธุ์ BA.2.75 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ระบาดหลักในประเทศไทย ยังคงความสามารถในการยับยั้งเชื้อได้ เป็นอย่างดีเมื่อเทียบกับสายพันธุ์ดั้งเดิม แต่สายพันธุ์อื่น ๆ ที่พบมากในต่างประเทศอาจจะลดประสิทธิภาพยับยั้งลง จึงยังคง เป็นประโยชน์โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ทั้งนี้ ไทยมี LAAB ประมาณ 2 แสนโดส ใช้ไปราว 52,669 คน คงคลัง 137,572 โดส



ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อนุทิน” ชู กทม.เขตสุขภาพที่ 13 รพ.ต้องมี รพ.ครอบคลุมทุกพื้นที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) พร้อมด้วยแกนนำพรรค ลงพื้นที่ พบปะประชาชน และปราศรัยในพื้นที่ บริเวณตลาดนัดชุมชนทรัพย์สินใหม่ ซอยรามคำแหง 39 แยก 21 และชุมชนหมู่บ้านพลับพลา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง และกล่าวว่า ถ้าพรรคภูมิใจไทย มีโอกาสได้รับใช้ประชาชน คนกรุงเทพฯ จะพัฒนาระบบเครือข่ายงานสุขภาพในกรุงเทพมหานคร ถึงเวลาแล้วที่เราต้องเข้ามาปรับปรุงการให้บริการ เราจำเป็นต้องมีเขตสุขภาพของกรุงเทพฯ เราจะมีโรงพยาบาลวังทองหลาง โรงพยาบาลห้วยขวาง โรงพยาบาลคลองเตย ทุกพื้นที่ จะต้องเข้าถึงโรงพยาบาลได้สะดวกขึ้น เราจะมีเขตสุขภาพที่ 13 ช่วย กทม.ดูแล</p>	
<p>กรม.รับทราบผลการแก้ปัญหายาเสพติด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า เว็บไซต์ (แนวหน้า, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, อินโฟเควสท์, newtv, isranews, mcot, thaipbs)</p> <p>-น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (วันที่ 7 ก.พ.2566) รับทราบรายงานผลตามมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมาตรการด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด มีระบบบูรณาการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย 30 จังหวัดในพื้นที่ต้นแบบ เพื่อลดอัตราการกลับมาเสพติดซ้ำและไม่ก่อความรุนแรง การเร่งรัดสำรวจศูนย์คัดกรองให้ครอบคลุมทุกตำบล มีการขึ้นทะเบียนศูนย์คัดกรอง 9,473 แห่ง สร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว 659 ชุมชน และจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชในรพ.ชุมชน 439 แห่ง สนับสนุนการดำเนินงานของสถานฟื้นฟู ผู้ติดยา และยื่นขึ้นทะเบียนศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพทางสังคมให้ครอบคลุมทุกจังหวัดถึงระดับตำบล รวมถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น จัดทำแนวปฏิบัติในการขอรับการตรวจประเมินปัญหาสุขภาพจิตสำหรับหน่วยงาน จัดตั้งหอผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติดทุกรพ.ศูนย์และรพ.ทั่วไปให้ครอบคลุม 65 จังหวัด ใน 12 เขตสุขภาพ 97 แห่ง จัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดในรพ.ชุมชนให้ครบทุกแห่ง ทั้งนี้ ดำเนินการขึ้นทะเบียนแล้ว 1,080 แห่ง และสนับสนุนให้สภาเด็กและเยาวชนเป็นกลไกอบรมเพื่อป้องกันยาเสพติด ใน 603 กิจกรรมจำนวน 37,620 คนทั่วประเทศ</p>	-
<p>แก้กฎหมายลดปริมาณครองยาบ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ INN</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดสธ. เผย ความคืบหน้าการเสนอ ครม. ให้พิจารณาร่างกฎกระทรวงฯ ที่กำหนดให้การครอบครองยาบ้าเกิน 1 เม็ดเท่ากับผู้ค้า ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเลขฯ ครม. ส่งให้กระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา</p>	
<p>นำร่อง “หนองบัวลำภูต้นแบบจังหวัดสีขาว”</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, มติชน, ผจก., สยามรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ChiangmaiNews, prd, thaigov, newtv, mcot, thailandplus)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผย สธ. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด นำร่อง “หนองบัวลำภูต้นแบบจังหวัดสีขาว” บูรณาการความร่วมมือตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพทางสังคม 75 แห่ง เปิดศูนย์คัดกรองในโรงพยาบาลทุกแห่งและศูนย์แพทย์ชุมชนอีก 6 แห่ง มี อสม.ร่วมเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน</p>	
<p>สธ.ตั้งเป้าลดเค็มร้อยละ 30 ในปี 2568</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด) เว็บไซต์ (ทีวีช่อง TNN, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ไทยโพสต์, ผจก., บ้านเมือง, ข่าวสด, prd, hooninside, thailandplus, bluechipthai, hfocus, thereporter, lokwannee)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ประชุมพนักงำนกำลังความร่วมมือตามยุทธศาสตร์การลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559-2568 ร่วมกับ ม.มหิดล เครือข่ายลดบริโภคเค็ม และสสส. ตั้งเป้าหมายให้ประชาชนร่วมมือลดโซเดียมในอาหารให้ได้ร้อยละ 30 ภายในปี 68 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายประชาชนมีสุขภาพดีจากการบริโภคเกลือและโซเดียมลดลง โดยขณะนี้คนไทยบริโภคโซเดียมสูงเป็น 1.8 เท่าของปริมาณที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ คือไม่ควรเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน หรือปริมาณเกลือไม่เกิน 1 ช้อนชาต่อวัน และพบผู้ป่วยด้วยโรคที่สัมพันธ์กับการบริโภคโซเดียมสูงถึง 22.05 ล้านคน (โรคความดันโลหิตสูง 13.2 ล้านคน โรคไต 7.6 ล้านคน โรคหัวใจขาดเลือด 0.75 ล้านคน โรคหลอดเลือดสมอง 0.5 ล้านคน)</p>	
<p>อย.แจงกรณีเครื่องสำอางไทยพบสารปรอทจำหน่ายที่ฟิลิปปินส์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, ผจก., ข่าวสด, thebangkokinsight, thailandplus, mcot)</p> <p>- ภก.วีระชัย นวลชัย รองเลขาธิการ อย. กล่าวภายหลังเครือข่ายเอ็นจีโอไทยและฟิลิปปินส์เดินทางมายัง อย.ขอให้ตรวจสอบการจำหน่ายเครื่องสำอางไทยผ่านระบบออนไลน์ไปฟิลิปปินส์พบสารปรอท 14 รายการ โดย อย. ตรวจสอบพบว่า เป็นเครื่องสำอางที่ไม่ได้จดแจ้ง 13 รายการ และจดแจ้งแล้ว 1 รายการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบว่ามี การลักลอบใส่สารห้ามใช้ จะถูกดำเนินการตามกฎหมายและประกาศผลวิเคราะห์ทันที สำหรับเครื่องสำอางเถื่อน อย.จะ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสืบหาแหล่งผลิตและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป</p>	
<p>MOU กำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อการบำบัดรักษาโรค สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus - นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. เฝย อย. และ TGA ร่วมวางแผนพัฒนาศักยภาพในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อการบำบัดรักษาโรคของทั้งประเทศไทยและออสเตรเลีย เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย</p>	
<p>MOU พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารใหม่ สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, thejournalistclub) - นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. และผู้บริหาร อย. ร่วมให้การต้อนรับ H.E. Ms. Orna Sagiv เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย และคณะผู้แทนจากสถานทูตอิสราเอล ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ และหารือความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารใหม่ ซึ่งประกอบด้วย อุตสาหกรรมอาหารที่มีการใช้สารใหม่เป็นส่วนประกอบ และอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์เพาะเลี้ยง</p>	
<p>ความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายอัมบุน สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (acnews, newtv, thaipbs, thebangkokinsight, hfocus, thailandplus) - นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. เผยช่วง 7 ปี นับตั้งแต่มีการบังคับใช้พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 ได้พิจารณาอนุญาตให้มีการตั้งครรภ์แทนแล้ว 621 ราย และให้สถานพยาบาลเอกชนคุมเข้มบุคลากรให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ป้องปรามการกระทำผิด ไม่ให้มีเอเจนซี่ นายหน้า การขายไข่ อสุจิ ตัวอ่อน และการรับจ้างอัมบุน</p>	
<p>SAVE "แกงส้ม" ซีมีคุณค่าโภชนาการ สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก ฐานเศรษฐกิจ สำนักข่าวไทย thebangkokinsight tnthailand ChiangmaiNews pptvhd36) -ดร.นพ.สรวิชัย บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย ร่วม SAVE แกงส้ม เมื่อแกงส้มของไทย ถูกจัดอันดับให้เป็นอาหารยอดเยี่ยมที่สุดในโลก เผย แกงส้ม เป็นเมนูสุขภาพที่อยู่คู่ครัวไทย เพียงพร้อมทั้งคุณค่าทางโภชนาการ และคุณประโยชน์ ถือเป็นอาหารหลักที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน</p>	
<p>เตือนคนชอบตัดคอ เสี่ยงเป็นอัมพฤกษ์ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ - ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา รพ.จุฬาลงกรณ์ โพสต์ เตือนการบิด เอียง สะบัดหมุน ตัดคอ ถ้าไม่ระวังจะเพิ่มความเสี่ยงอันตรายต่อการที่ผนังเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง โดยเฉพาะคู่หลังเกิดการฉีกขาดและทำให้เกิดเนื้อสมองตายเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาตได้</p>	
<p>กิจกรรม sod smart สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน - ดร.นพ.บุญฤทธิ์ สุจริตต์ ผอ.สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กล่าวว่า ปี 2565 ประเทศไทยมีจำนวนการเกิดลดลงเหลือ 500,000 คน ซึ่งลดลงเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ และมีแนวโน้มจะลดลงอีก โดยไม่มีที่ท่าว่าตัวเลขจะขยับสูงขึ้น กรมอนามัยจึงจัดกิจกรรม sod smart เป็นตัวคุณ ในแบบที่คุณเลือก เพื่อพัฒนา mindset ในการวางแผนชีวิต เตรียมรับมือกับวิกฤตเด็กเกิดน้อย สังคมสูงวัย ระหว่าง 28 – 29 ม.ค. 2566 ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี</p>	
<p>ขสมนไพรขมิ้นชัน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (post today, pptvhd36, moneyandbanking, มติชน, ฐานเศรษฐกิจ,) - นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวถึงแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ซึ่งมีสมุนไพรขมิ้นชัน (Turmeric) เป็นสมุนไพรแชมป์เปี้ยน (Herbal champions) แถวหน้า ขนาดตลาดระดับโลกกว่าหมื่นล้านบาท โดยไทยเป็นผู้ส่งออกขมิ้นชันลำดับที่ 14 ของโลก คิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 0.8 ของตลาดส่งออกทั้งหมด และยังมีราคาเฉลี่ยต่อตันสูงกว่าราคาตลาดโลก</p>	
<p>อาการล่าสุด "น้องอู๋ม" พยาบาล รพ.อัมพวา สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (TNEW, head topics, MCOT, The Thaiger, TNN, Trueid, Ch7, Ch3, ไทยรัฐ, มติชน, อีจัน, คมชัดลึก, ข่าวสด, ผู้จัดการออนไลน์, อมรินทร์, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า) - รพ.ราชวิถี รายงานความคืบหน้าอาการน้องอู๋ม พยาบาล รพ.อัมพวา ล่าสุดรู้สึกตัวดี หายใจได้เองเป็นปกติ สมองได้เองสามารถทำตามคำสั่ง และขับถ่ายได้ปกติ ขยับแขนและขาได้ เตรียมย้ายไปรักษาต่อเนื่อง ณ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟู</p>	
<p>ดูแลสุขภาพจิต'คนวัยทำงาน สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า - สสส. ร่วมกับกรมสุขภาพจิต ลงพื้นที่ติดตาม "โครงการสร้างเสริมศักยภาพของเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลในการส่งเสริมสุขภาพจิตของแรงงานในสถานประกอบการ" ระหว่างวันที่2-3 ก.พ. 2566 ที่ผ่านมา ณ บริษัทเอ็นเอ็มบี-มินิแบ ไทย จำกัด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>จ.พระนครศรีอยุธยา และ โรงแรมเคนซิงตัน อิงลิช การ์เด็น รีสอร์ท เขาใหญ่</p> <p>น.พ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตครั้งล่าสุด มีมติเรื่องสุขภาพในสถานประกอบการ 2 ประเด็น 1.กำหนดให้จัดการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นสวัสดิการ 2.กำหนดให้การตรวจสุขภาพประจำปีครอบคลุมเรื่องสุขภาพจิตด้วย ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้สถานประกอบการ กรมสุขภาพจิตได้พัฒนาโปรแกรม MENTAL HEALTH CHECK IN ตรวจเช็คสุขภาพใจ สำหรับสถานประกอบการผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 2 โปรแกรม 1.โปรแกรมมาตรฐาน จัดการ 3 ปัญหาสุขภาพจิตของแรงงาน การเงิน ความเครียด และสัมพันธภาพ 2.โปรแกรมเชิงวิสัยทัศน์ มุ่งพัฒนาให้บุคลากรมีความสุขจากภายใน โดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในปีนี้</p>	
<p>สิทธิบัตรทอง' ตรวจแล็บฟรี 24 รายการ</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, เดลินิวส์)</p> <p>-สภาเทคนิคการแพทย์ร่วมกับ สปสช. ให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือแล็บ (Laboratory: LAB) 24 รายการฟรีให้กับผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ซึ่งเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้านที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย 1.ตรวจการตั้งครรภ์ 2.ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ และ 3.ผู้ป่วยนอกโรคเรื้อรัง ที่มีใบส่งตรวจจากแพทย์ ก็สามารถเข้ารับบริการตรวจเลือดและปัสสาวะอีก 22 รายการ</p>	
<p>พังกา-ส่งทีมแพทย์พร้อมเรือเร็วปฏิบัติการประจำหมู่เกาะ</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, 77 kaoded, กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>- นายเอกรัฐ หลีเส้น ผู้ว่าพังกา พร้อมด้วย พลเรือตรี กนกพล พิมพทอง ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังกา ทัพเรือภาคที่ 3 นายวิเศษ กำลิ่ง รองน.พ.สจ.พังกา ส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข และที่เกี่ยวข้อง ร่วมส่งแพทย์และพยาบาลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ พร้อมกับเรือพยาบาลที่มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ และอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน 2 ลำ ไปปฏิบัติการประจำอยู่ที่ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักท่องเที่ยวหมู่เกาะสุรินทร์และหมู่เกาะสิมิลัน เพื่อให้การช่วยเหลือด้านสาธารณสุขให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์จะเข้าช่วยเหลือได้อย่างทัน่วงที และนำส่งผู้ป่วยด้วยเรือเร็วไปรับการรักษาที่ รพ.บฉฝิ่ง โดยทีมชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจจะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาจากรพ.ต่าง ๆ ในจังหวัดพังกา ทีมละ 7 วัน</p>	
<p>แผ่นดินไหวในตุรกี-ซีเรีย</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100, sanook)</p> <p>-หน่วยกู้ภัยในตุรกีและซีเรีย เร่งค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ซากอาคารที่พังทลายจากแผ่นดินไหวเมื่อวันจันทร์ (6 ก.พ.66) พบร่างผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 7,800 ราย ประธานาธิบดีตุรกีประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นเวลา 3 เดือนใน 10 จังหวัดทางตะวันออกเฉียงใต้</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ</p> <p>- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สาธารณรัฐตุรกี (ตุรกี) และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือตามมนุษยธรรม โดยได้ให้กระทรวงการต่างประเทศประสานหาหรือด้านนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และ รมว. การต่างประเทศ กล่าวว่าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการาได้รายงานว่ามีคนไทย 1 รายที่ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย ส่วนคนไทยอีก 3 ราย ไปพักอาศัยในพื้นที่ที่ทางการตุรกีจัดไว้ชั่วคราวแล้ว ทั้ง 4 คน อยู่ในสถานที่ปลอดภัย ในเมืองที่ห่างไกลจากเมืองหลวง ขณะที่ที่ประชุม ครม.วันนี้ มีมติเห็นชอบให้ความช่วยเหลือประเทศตุรกี ทั้งเงิน เวชภัณฑ์ ทีมช่วยเหลือ โดยรอทางตุรกีจะประสานขอรับความช่วยเหลือ</p>	
<p>กัรตาร์ สั่งห้ามอาหารที่ทำมาจากแมลง</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- กระทรวงสาธารณสุขกัรตาร์ ออกแถลงการณ์ที่ระบุว่า ข้อบังคับของคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ และความคิดเห็นทางศาสนาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังคงห้ามการบริโภคแมลง รวมทั้งโปรตีนและอาหารเสริมที่สกัดจากแมลง หลังบางประเทศอนุมัติส่วนผสมของแมลงในผลิตภัณฑ์อาหาร คณะกรรมาธิการยุโรปอนุมัติให้ใช้ตัวอ่อนของด้วงซีโก้ และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของจิ้งหรีดขาวสำหรับการปรุงอาหาร ขณะที่ล่าสุดสหภาพยุโรปรับรองให้แมลง 4 ชนิดเป็นอาหารชนิดใหม่ อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ที่มีแมลงเป็นส่วนผสมต้องมีฉลากระบุอย่างชัดเจน</p>	